

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2932/BTP-PLQT
V/v xác minh địa chỉ của đương sự
ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Tòa án nhân dân tối cao

Trả lời Công văn số 82/TANDTC-HTQT ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Quý Toà án về việc xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư pháp đã rà soát các quy định về xác minh địa chỉ của đương sự trong các Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp về dân sự Việt Nam đã ký kết, đồng thời trực tiếp trao đổi thông tin với Cơ quan Trung ương một số nước trong phạm vi Công ước La Hay năm 1965 về tổng đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tổng đạt), Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Thu thập chứng cứ).

Kết quả cho thấy các điều ước quốc tế và pháp luật các nước quy định khác nhau về vấn đề này. Nhiều quốc gia đặc biệt là các nước thuộc hệ thống pháp luật Common law như Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a... các cơ quan nhà nước không hỗ trợ việc tìm kiếm, xác minh địa chỉ của đương sự. Cơ quan nhà nước của các quốc gia khác có thể hỗ trợ việc xác minh địa chỉ theo các cơ chế riêng, cơ chế thu thập chứng cứ hoặc lồng ghép khi thực hiện tổng đạt giấy tờ.

Bộ Tư pháp đã tập hợp thông tin của một số quốc gia/lãnh thổ có quy định cụ thể hoặc có phản hồi trong quá trình trao đổi và kèm theo hướng dẫn việc lập, gửi hồ sơ ủy thác tư pháp, nộp, tạm ứng chi phí thực hiện ủy thác tư pháp ra nước ngoài tại Phụ lục kèm theo. Các thông tin, hướng dẫn sẽ được bổ sung, cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

2. Hiện tại, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, ngoài những quốc gia/lãnh thổ đã có thông tin cụ thể trong Phụ lục, trường hợp phát sinh nhu cầu xác minh địa chỉ đương sự ở nước ngoài, Bộ Tư pháp đề nghị các tòa án chủ động liên hệ với Bộ Tư pháp (Vụ Pháp

luật quốc tế) trước khi gửi yêu cầu để được hỗ trợ, hướng dẫn, tránh trường hợp phải trả lại hồ sơ mất thời gian và tốn kém chi phí.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài, xin gửi đề Quý Tòa án tổng hợp, hướng dẫn thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Lưu: VT, PLQT (Hoa).

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ**



Bạch Quốc An